



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 .056325111 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน ปี 2559



เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ พบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ Pre GAP โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ปี 2559 ที่บ้านวังมะเดื่อ อ.หนองบัว นครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 50 คน โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการชี้แจงทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานของโครงการ รับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนะนำเกษตรกรผู้ตรวจประเมินแปลงในพื้นที่ ที่จะให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุวิทย์ เผือกจิ้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก.บ้านห้วยโรง ต.บึงปลาหูก อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ โดย นางนงนุช พนาวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ คน ร่วมงานครั้งนี้



เริ่มฤดูกาลใหม่ เลือกลงใช้ปัจจัยการผลิตด้วยความเข้าใจ

ทนายพันธุ์

ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เริ่มต้นแล้ว สิ่งที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญคือการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ด้วยความเข้าใจ เพื่อจะใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น

เมล็ดพันธุ์ข้าว :

- เมล็ดพันธุ์ข้าว เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพดี ตรงตามสายพันธุ์ มีความงอกความแข็งแรงสูง สิ่งเจือปน พันธุ์ปนไม่เกินมาตรฐาน กระจาบบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีฉลากระบุข้อมูลที่เป็นครบถ้วน ถ้า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เอง ควรทดสอบความงอกก่อนการใช้
- ควรใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ในอัตราที่เหมาะสมกับวิธีปลูกของเกษตรกร ไม่ควรใช้ในอัตราที่มากกว่าคำแนะนำซึ่งจะทำให้เพิ่มต้นทุน และมีปัญหาในการดูแลหากเกิดการระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว

ปุ๋ยเคมีและสารเคมี :



- เลือกซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีจากร้านค้า หรือผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ที่ฉลากมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน
- ภาชนะบรรจุไม่บวมผิดปกติ เม็ดปุ๋ยไม่เปลี่ยนรูปร่าง ไม่จับตัวเป็นก้อน หากเป็นของเหลวไม่มีการตกตะกอน
- ใส่ปุ๋ยเคมีตามช่วงความต้องการของข้าว และใช้ในอัตราที่ทางราชการแนะนำ
- การใช้สารเคมีกำจัดแมลง ควรสำรวจจำนวนแมลงศัตรูที่พบในแปลงว่ามีปริมาณที่ต้องทำการควบคุมหรือยัง ลองหาทางเลือกอื่นในการควบคุมกำจัด เช่น การใช้น้ำหมัก เชื้อจุลินทรีย์ กักตักฯ หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ควรใช้อัตราที่ระบุไว้ที่ฉลากเท่านั้น การใช้สารเคมีมากกว่าอัตราที่ระบุ นอกจากเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- **ไม่ควรซื้อสารเคมีจากรถเร่ หรือพ่อค้าเร่ หรือสารเคมีที่มีการโฆษณาชวนเชื่อในสรรพคุณที่เกินความเป็นจริง**

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-325111 ในวัน

และเวลาราชการ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
กข31	ขยาย / 16 บาท	มีจำหน่าย โปรดโทรสอบถามก่อน เดินทางมาซื้อ



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-325111-2 โทรสาร 056-802644 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th